
๑ 
 

 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 

สมัยวสิามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕๖6 
วันพุธ ท่ี 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖6 เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 
*************************** 

ผู้มาประชุม  จ านวน 9  คน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
          1.นายสมบัติ           โพธิ์ศร ี   สมาชิกสภา อบต.ขัวกา่ย หมู่ที่ 1  ลาป่วย 
           2.นายใจเพช           บุตรพันธ ์ สมาชิกสภา อบต.ขัวกา่ย หมู่ที่ 2  ลาป่วย 
           3.นายประเสริฐ        จัดตาด ี สมาชิกสภา อบต.ขัวกา่ย หมู่ที่ 3  ลาป่วย 
           4.นายวัฒนา          สาริศร ี สมาชิกสภา อบต.ขัวกา่ย หมู่ที่ ๙   ขาด 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนเรศ          ต่ายเนาว์ดง ประธานสภา อบต.ขัวก่าย     นเรศ           ต่ายเนาว์ดง 

๒ นายประภัย          สาริแฝง รองประธาน อบต.ขัวก่าย    ประภัย          สาริแฝง 

๓ นายธนดล            อ่อนสุระทุม สมาชิกสภา อบต.ขัวก่าย หมู่ที่ ๔ ธนดล            อ่อนสุระทุม 

๔ นายสมพงษ์          จันทพันธ ์ สมาชิกสภา อบต.ขัวก่าย หมู่ที่ ๕ สมพงษ์          จันทพันธ ์

๕ นางสมพันธ์          อัคธรรม สมาชิกสภา อบต.ขัวก่าย หมู่ที่ ๗ สมพันธ์          อัคธรรม 

6 นายจรูญ            สานนท์ สมาชิกสภา อบต.ขัวก่าย หมู่ที่ ๘ จรูญ            สานนท์ 

7 นายนงค์ลักษณ์   โพธิ์ศรี สมาชิกสภา อบต.ขัวก่าย  หมู่ท่ี ๑๐ นงค์ลักษณ์   โพธิ์ศรี 

8 นายธีระศักดิ์      ฝาระมี สมาชิกสภา อบต.ขัวก่าย  หมู่ท่ี ๑๒ ธีระศักดิ์      ฝาระมี 

9 นายพานิช         ราศร ี สมาชิกสภา อบต.ขัวก่าย หมู่ท่ี ๑๓ พานิช         ราศร ี

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี นายก อบต. ขัวก่าย สุรศักดิ์         โพธิ์ศรี 

๒ นายสงวน มานะเสน รองนายก อบต.ขัวก่าย สงวน           มานะเสน 

๓ นายประกายแก้ว โพธิ์ศรี รองนายก อบต.ขัวก่าย ประกายแก้ว   โพธิ์ศรี 

๔ นายเทวา ตั้งใจสุข เลขานุการ อบต. ขัวก่าย เทวา            ตั้งใจสุข 

๕ นางสาวอรนุช กุละนาม ปลัด อบต.ขัวก่าย อรนุช           กุละนาม 

6 นางเรวดี ฟุ้งเฟื่อง หัวหน้าส านักปลัด เรวดี            ฟุ้งเฟื่อง 

7 นางอารี ชินพร ผอ.กองการศึกษาฯ อารี             ชินพร 

-ส าเนา- 



๒ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
นางสาวอรนุช  กุละนาม  -เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าประจ าที่เพื่อตรวจนับองค์ประชุม    
เลขานุการสภาฯ   การตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ มาประชุม   
    9 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารสว่น 

ต าบลขัวก่าย จุดธูป-เทียนบูชาพระรตันตรัย  และด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป   
 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -จุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัยและนั่ งประจ าที่ เมื่อที่ประชุมพร้อม
ประธานสภาฯ   แล้ว กล่าวทักทายและเปิดประชุมสภาฯ อบต.ขัวก่าย สมัยวสิามัญ  

สมัยที่  3  ประจ าป ี พ.ศ. 2566 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    1.1 การเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ได้ขอเปิดประชุมสมัย  
ประธานสภาฯ วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ซึ่งนายอ าเภอวานรนิวาสได้เรียกประชุม

สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี  พ.ศ.2566 (ตั้งแต่วันที่  21 
ธันวาคม พ.ศ. 2566-วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567) โดยมีก าหนด 15 วัน   

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ   

  

    1.2 ข้อราชการเก่ียวกับองค์การบริหารส่วนต าบล/กิจการสภาฯ อบต.  
นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  เชิญฝ่ายบริหารเสนอข้อราชการต่อสภาฯ  
ประธานสภาฯ   เชิญครับ 
    -      
    

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
    สมยัสามัญที่ 4 ครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566) 

 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -ตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งเอกสารบันทึกรายงานการประชุมสภาให้แก่ท่าน
ประธานสภาฯ   ล่วงหน้าแล้ว  ขอให้ท่านได้ตรวจสอบ และหากมีข้อสงสัยหรือแก้ไขเพิ่มเติม  

ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
-สอบถาม สมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อความ
หรือไม่  หากไม่มีขอมตทิีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลา่ว 

 

ที่ประชุมสภาฯ   -มีมติ รับรองรายงานการประชุม ดว้ยคะแนนเสียง 7 เสียง  
และงดออกเสียง 2 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องกระทู้ถาม 
    -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2566-2570)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  เชิญฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ     

 

นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี  -ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
นายก อบต. (พ.ศ. 2566-2570) แล้วนั้น เนื่องจากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ จึงอาศัยอ านาจสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลขัวก่าย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใสการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 3พ.ศ.2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกให้แล้ว
นั้น  

 

นางสาวอรนุช  กุละนาม        -เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
ปลัด อบต. จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราฃบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ/ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาตามแบบผ.02/1 
จ านวน 1 โครงการ 

 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี   
  

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -ขอมติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

 

ที่ประชุมสภาฯ  -มีมติเห็นชอบการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 7 เสียง งดออก
เสียง 2 เสียง 

 

5.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

 
นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  เชิญฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ     
 
 
 
 
 



๔ 
 

นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี  -ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน  
นายก อบต. (พ.ศ. 2566-2570) แล้วนั้น เนื่องจากมีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของ

ประชาชน ให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณและเป็นกรอบแผนงาน/โครงการที่
ด าเนินการในพื้นที่ต าบลขัวก่าย เนื่องจากไม่มีปรากฏในรายการแผนที่
ประกาศใช้ไปแล้ว จึงอาศัยอ านาจสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใสการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แจกให้แล้วนั้น  

 

นางสาวอรนุช  กุละนาม  -เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
ปลัด อบต. จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน จึงอาศัยอ านาจสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราฃบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้ 

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ/ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการพัฒนาตามแบบผ.02, ผ.
02/2 รวมจ านวน 10 โครงการ โดยแยกตามแผนงานทีละโครงการไป
พร้อมกัน 

 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี   
  

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -ขอมติที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการร่างแผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
 

ที่ประชุมสภาฯ -มีมติเห็นชอบการร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน 7 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

 

5.3 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 ในงบลงทุน (ตั้งจ่ายรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์) 
 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  เชิญฝ่ายบริหารเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  
ประธานสภาฯ     
 

นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี   -ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลขัวก่าย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 
นายก อบต.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2567 ไปแล้วนั้นเนื่องจาก ส านักปลัด   

มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงขออ านาจสภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติการโอน
งบประมาณ  โอนลดจาก งบประมาณรายจ่ายแผนงานอุตสาหกรรมและ



๕ 
 

การโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดเล็กหมู่
ที่ 2 ตั้งไว้ จ านวน 1,487,000 บาท (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2567 หน้า 166) ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่แจก
ให้ (ขออนุญาตต่อสภาฯให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเสนอต่อสภาฯต่อไป) 

 

 นางสาวอรนุช กุละนาม  -เรียนประธานสภาฯสมาชิกผู้ทรงเกียรติ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าว 
 เลขานุการสภาฯ           กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ .2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น รายการโอน
ดังกล่าวได้โอนตั้งจ่ายในครั้งที่ผ่านมาแต่เนื่องจากเข้าใจคลาดเคลื่อน
ประเภทรายจ่าย จึงไปตั้งจ่ายไว้ในประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน แต่ข้อเท็จจริง
เป็นครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จึงต้องโอนไปตั้งจ่ายให้ถูกต้อง ตามหนังสือ
 กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 
2564 เรื่อง รูปแบบและการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ประชุมสภาฯ -รับทราบ 
   

นางสาวอรนุช กุละนาม  -ขอให้ท่านได้ตรวจสอบตามเอกสารไปพร้อมกันหากมีข้อสงสัยเชิญสอบถาม  
เลขานุการสภาฯ   อ่านรายละเอียดการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์จ านวน 1 รายการ 
            

รายการตั้งจ่าย 
รายการใหม ่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนเพิม่ คงเหลือ 
หลังโอน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท  ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-เย็น 
จ านวน 1 รายการ( ราคาตามท้องตลาด) 

0.00 0.00 12,000 12,000 

 งบประมาณ
ที่ตั้งไว ้

คงเหลือ 
ก่อนโอน 

โอนลด คงเหลือ 
หลังโอน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการ ค่าจัดซื้อเครื่องท าน้ าร้อน-เย็น  
จ านวน 1 รายการ( ราคาตามท้องตลาด) 

12,000 12,000 12,000 0.00 

  

ที่ประชุมสภาฯ  -ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบรายการโอนตั้งรายการใหม่พร้อมกัน 

 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง   -สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  
  

ที่ประชุมสภาฯ   -ไม่มี 
 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  หากไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีก ขอมติที่ประชุมดังกล่าวครับ 
ประธานสภาฯ 
  

ที่ประชุมสภาฯ            -มีมติ อนุมัติให้โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 7 เสียง 
งดออกเสียง 2 เสียง 

 
   



๖ 
 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง   -สรุปที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ   งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ส านักงานไปตั้งจ่ายรายการใหม่เป็นครุภัณฑ์งานบ้าน 

งานครัว ตามที่เสนอ  
 

นายสุรศักดิ์ โพธิ์ศรี       -ขอขอบคุณทุกท่านที่ เห็นความส าคัญในการพัฒนาเพื่อตอบสนอง 
นายก อบต.                ความต้องการของประชาชน ทั้งการให้ความเห็นชอบกับร่างแผนพัฒนา 

เปลี่ยนแปลง  เพิ่ ม เติม การอนุมัติ ให้ โอนงบประมาณต่าง ๆ  จะได้
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 
 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง   ขอเชิญเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อสภาฯ  
ประธานสภาฯ   
  

นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี   ขอแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบก าหนดการงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ในวันที่ 
นายก อบต.   22 ธันวาคม 2566 ณ ต าบลกุดเรือค าเริ่มขบวนพาเหรดตั้งแต่ 07.00 น.  

และเปิดประมาณ 08.00 น. ตอนเย็นมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนและมีวงดนตรีหาก
ท่านใดจะอยู่ร่วมงานหรือไม่มีรถในการเดินทางให้มารวมกันที่องค์การ
บริหารส่วนนต าบลและเดินทางไปพร้อมกัน ต้องการให้ไปร่วมกิจกรรม
ด้วยกันโดยพร้อมเพรียงกันมีปีละครั้ง เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของต าบล
เราส าหรับชุดที่ใส่ชุดวอร์มที่ได้แจกให้ในปีก่อนและขอแจ้งการจัดงานปีใหม่ 
ในวันที่ 26 นี้ ของรางวัลมูลค่า 300 บาทขึ้นไป เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา      
09.00 น.เป็นต้นไป มีการจับสลาก และรับประทานอาหารร่วมกัน เพราะ
เราท างานเหน่ือยมาทั้งปี ต้องการให้ร่วมสนุกสนานตามประเพณีทีเ่คยท ามา
ทุกปี พร้อมกับผู้น าทุกหมู่บ้าน ส่วนหนังสือจะแจ้งตามอีกที 
 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 
 

นางสาวอรนุช  กุละนาม    –ตามที่ได้แจ้งก าหนดการประชุมสมัยวิสามัญไปแล้วนั้น สมัยวิสามัญที่ 3    
ปลัด อบต.                   ประจ าปี พ.ศ. 2566 เริม่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566 สิ้นสุดวันที่ 4 

มกราคม พ.ศ. 2567  ส าหรับสมัยประชุมสามญัประจ าปี พ.ศ. 2567 
ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีก าหนด 15 วัน 

 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
  

นายจรูญ  สานนท์  ต้องการจะขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าในแผนพัฒนาฯปี 2570 ได้หรือไม่ 
สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 8 

  

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -สอบถามที่ประชุม/มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

   

นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี      หากปรากฏในแผนพัฒนาอยู่แล้วสามารถแก้ไขปีได้ แต่ต้องดูความจ าเป็น  
นายก อบต.                  เหมาะสมที่จะด าเนินการหรือไม่  ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรมสาธารณะที่มี

ครัวเรือนที่อาศัยจ านวนมากพอ  
 

ที่ประชุมสภาฯ             -รับทราบ 
 
 
 



๗ 
 

นายสุรศักดิ์  โพธิ์ศรี      ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่ามีน้ าท่วมขังท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 
นายก อบต.                 ท าให้การสัญจรไปมาของประชาชนล าบาก ซึ่งฝ่ายบริหารได้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยการลงหินลูกรังเพื่อแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  หากพื้นที่ใดยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สมาชิกทุกท่านได้ส ารวจ
ตรวจสอบและให้แจ้งมาที่ อบต.ด้วย เพื่อฝ่ายบริหารจะได้ด าเนินการต่อไป 

 

นายนเรศ ต่ายเนาว์ดง  -สอบถามที่ประชุม/มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอ 
ประธานสภาฯ   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประชุมครั้งนี้ ขอปิด 

การประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
    ลงชื่อ          อรนุช  กุละนาม       ผูจ้ดรายงานประชุม 
     (นางสาวอรนุช  กุละนาม) 
     เลขานุการสภา  อบต. ขวัก่าย 
 

 

 

                     ลงชือ่   นเรศ      ต่ายเนาว์ดง      ผูต้รวจรายงานประชุม 
(นายนเรศ      ต่ายเนาวด์ง) 
ประธานสภาฯ  อบต. ขัวก่าย 

 
 

                              คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ        วัฒนา   สาริศรี          กรรมการฯ      ลงชื่อ       สมพงษ์  จันทพันธ์         กรรมการฯ 
            (นายวัฒนา   สาริศรี)                          (นายสมพงษ์  จันทพันธ์) 
   สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๙                 สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๕ 
 

 

     ลงชื่อ    นงค์ลักษณ์    โพธิ์ศรี     กรรมการ ฯ 
            (นายนงค์ลักษณ์    โพธิ์ศรี) 
             สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ 

     
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

 
 ลงชื่อ .........................................ผู้จดรายงานประชุม 

     (นางสาวอรนุช  กุละนาม) 
     เลขานุการสภา  อบต. ขวัก่าย 
 

 

 

                     ลงชือ่  ...................................... ผู้ตรวจรายงานประชุม 
(นายนเรศ      ต่ายเนาวด์ง) 
ประธานสภาฯ  อบต. ขัวก่าย 

 
 

                              คณะกรรมตรวจรายงานการประชุม 

 
 

ลงชื่อ  ........................................ กรรมการฯ      ลงชื่อ  ........................................ กรรมการฯ 
            (นายวัฒนา   สาริศรี)                          (นายสมพงษ์  จันทพันธ์) 
   สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๙                 สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๕ 
 

 

     ลงชื่อ   .....................................  กรรมการ ฯ 
            (นายนงค์ลักษณ์    โพธิ์ศรี) 
             สมาชิกฯสภาฯ  หมู่ที่ ๑๐ 

 


